



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
29 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ
-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงมติคกก.วัตถุอันตราย ว่า รอให้รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย เป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการ สธ.เคารพมติแต่ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. แกลงจุดยืน สธ.ที่ชัดเจนมาตลอดว่า 3 สารพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และยืนยันมติแบน 3 สารพิษตามมติวันที่ 22 ต.ค. 2562 นพ.ไพศาล และ นพ.โอภาส ที่เป็นตัวแทนสธ.ในคกก.วัตถุอันตราย ยืนยันว่า ในการประชุมวันที่ 27 พ.ย. หลังตัวแทนกรมวิชาการเกษตรอภิปรายแล้วไม่มีการขอให้คกก.ที่เข้าร่วมประชุมยกมือลงมติแต่อย่างใด ส่วนที่มีการแถลงข่าวที่มติเป็นเอกฉันท์นั้น ให้ไปถามก.อุตสาหกรรม โดยสธ.ได้แสดงจุดยืนต้องการปกป้องสุขภาพของประชาชน ด้วยการอบรม อสม. 80,000 คน ให้ใช้ชุดตรวจสารเคมีอันตรายกระจายทุกพื้นที่ รวมถึงเพิ่มการตรวจในแหล่งน้ำแปลงเกษตร ซึ่งอสม.จะลงพื้นที่ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการตรวจสารเคมีทั่วประเทศ

-นพ.โอภาส กล่าวว่า พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ถือว่าเป็นสารเคมีที่อันตรายรุนแรง มีพิษแบบเฉียบพลัน ทำให้ไถว้าย ตับ ไววาย สามารถทำให้เสียชีวิตได้ คลอร์ไพริฟอสเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง และไกลโฟเซตสามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน ซึ่งเมื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจพบสารพาราควอตในกะหล่ำปลี 0.21 มก./กก. สูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 20 เท่า

-ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ประกาศลาออกจากคกก.วัตถุอันตรายผ่านเฟซบุ๊ก ให้เหตุผลว่าไม่ได้มีการลงมติอย่างชัดเจนแต่เป็นภาวะจำยอมในการรับมติ และขอแย้งการแถลงข่าวที่ว่าไกลโฟเซตไม่เป็นอันตราย เพราะกรรมการรวมทั้งตนได้อภิปรายถึงผลเสียต่อสุขภาพ และไม่สามารถจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริโภคจนพบปะนเปื้อนทั้งในสิ่งแวดล้อม ผัก ผลไม้ และ น้านมแม่

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีขยายเวลาแบนสารพิษออกไปอีก 6 เดือน เมื่อคกก.วัตถุอันตรายพิจารณาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น แต่กระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้ได้เพื่อลดความขัดแย้งและลดปัญหาจากภาคเกษตร

-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า คกก.วัตถุอันตรายทั้ง 24 คน ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลจากตัวแทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าเปิดให้นำเสนอข้อมูลอย่างเต็มที่โดยไม่ปิดกั้น คณะกรรมการทุกคนช่วยกันร่างและเลขานุการเป็นคนพิมพ์มติในห้องประชุม เป็นความเห็นพ้องต้องกันของกรรมการ ไม่มีการโหวต ดังนั้นจะบอกว่าไม่เห็นด้วยหลังจากประชุมไม่ได้ เพราะถามแล้วไม่มีใครคัดค้าน มีเพียงกรรมการ 3 ท่านที่ตั้งข้อสังเกตอยากให้อาจารย์เวลาการแบนออกไปอีก เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรทำข้อมูลเรื่องมาตรการรองรับให้รอบด้านและครบถ้วน

-แพนเพจ BIOTHAI โพสต์ข้อความระบุว่า การล้มการแบนในประเทศไทยเป็นเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ คือเกิดขึ้นจากการฉกฉวยกำลังของ 4 ส่วนสำคัญ คือ 1.รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ทำหน้าที่สื่อถึงรัฐบาลไทยค้านการแบนไกลโฟเซต 2.กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่ของไทย ที่แถลงรับลูกรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างว่า การแบนไกลโฟเซตจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ 3.เครือข่ายของบริษัทสารพิษกำจัดศัตรูพืช ภายใต้การนำของ CropLife ซึ่งมีสาขาประเทศไทยใช้ชื่อว่าสมาคมการค้าันวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย และ 4.สองพรรคการเมืองหลักที่เป็นแกนนำ เพราะนายสุริยะคือคนในรัฐบาลคนแรกที่ยื่นปากขอให้มีการทบทวนการแบนไกลโฟเซต และนายเฉลิมชัยซึ่งมีหลักฐานในหนังสือลงนามเสนอแนะให้ก.เกษตรฯดำเนินการตามมติคกก.วัตถุอันตรายที่ให้จำกัดการใช้

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ, Thairgov

-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.อ่างทอง ให้บริการ 2 โรค ได้แก่ โรคปลอกประสาทอักเสบ และผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย มีบุคลากรการแพทย์และทีมสหวิชาชีพให้คำแนะนำและติดตามประเมินผลหลังได้รับสารสกัดกัญชาทุกราย รวมทั้งจัดระบบและแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์ ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่ 13.00-16.30 น. ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก ชั้น 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, newplus, INN

-เสนอข่าว ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จะเปิดอบรมหลักสูตรกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป คิดค่าใช้จ่ายคนละ 200 บาท สามารถสอบถามหรือ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 037-211289 (ในวันเวลาราชการ) หรือ เพชบุ๊คสมุนไพรรอภัยภูเบศร เริ่มเปิดอบรมครั้งแรกวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2562 จำนวนไม่เกิน 40 คน และหากมีผู้สนใจมากจะเปิดทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนธ.ค. 2562</p>	
<p>เทศกาลปีใหม่ สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, บางกอกทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นายเวรุต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ลงพื้นที่ร้าน โกลเด้น เพลซ สาขาถนนสุขุทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก สุขภาพ (Healthier Choice) และมีการรณรงค์ที่ห้างสรรพสินค้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ต่อเนื่อง จนถึงเดือนธ.ค. 2562 พร้อมแนะนำหลักในการเลือกซื้อหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง 1.เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่ แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ 2.เลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม 3.อาหารกระป๋องใน กระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง และสังเกตฉลากที่แสดงรายละเอียดครบถ้วน 4.หากจัดกระเช้าด้วยตนเองควรเลือกผลิตภัณฑ์ อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ 10 กลุ่ม ได้แก่ อาหารมือหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส อาหารกึ่ง สำเร็จรูป นม ขนมหขเคี้ยว ไอศกรีม 61 ไขมันและน้ำมัน ขนมหข และอาหารเข้าธัญพืช รวม 1,442 ผลิตภัณฑ์</p>	
<p>โรคหัด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainews ,มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์สนุก, จส.100</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคหัดในปี นี้ ว่า มีรายงาน ผู้ป่วยในทุกภูมิภาคของโลกอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยได้จัดโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย เพื่อให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติ โดยผู้ปกครอง สามารถพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จนถึงเดือน มี.ค. 2563</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ท้องถิ่นไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา นำทีมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ให้กับ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นายพีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา เชิญชวนประชาชนนำบุตรหลานอายุ 1 - 12 ปี ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคหัดฟรีถึงมี.ค. 2563</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว เคต โอไบรอัน ผอ.แผนกการก่อภูมิคุ้มกัน องค์การอนามัยโลก แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคหัดใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่พบการระบาดมากที่สุดในโลก ว่า ตั้งแต่มี.ค. - 17 พ.ย. พบผู้ป่วย 250,270 ราย เสียชีวิต 5,110 ราย กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเด็กและทารก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเผยโรคหัดคร่าชีวิตประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในปีนี้เป็นแล้วมากกว่า 5,000 คน หรือมากกว่า 2 เท่าของผู้เสียชีวิตจากการระบาดของโรคอีโบล่า</p>	
<p>คดีฆาตกรรม สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ท้องถิ่นไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงคดีฆาตกรรมแม่ยัดในตู้เย็น ว่า จากงานวิจัยใน ต่างประเทศที่มีการศึกษาดีที่ร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิต พบว่ามีเพียงร้อยละ 10-15 เท่านั้นที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน สุขภาพจิตระดับรุนแรง ได้แก่ โรคทางจิตที่มีอาการหูแว่ว ภาพหลอน หวาดระแวงอย่างรุนแรง โรคทางจิตเวชที่ซับซ้อนหลาย โรคร่วมกัน รวมไปถึงการใช้สารเสพติดร่วมด้วย ส่วนมากผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตทั่วไประดับที่ไม่รุนแรง เช่น โรคซึมเศร้า โรค วิดกกังวล แม้มีความเสี่ยงในการทำร้ายตัวเองสูงกว่าคนทั่วไป แต่ความเสี่ยงในการทำร้ายผู้อื่นไม่ต่างจากประชากรโดยรวม การ ด่วนสรุปว่าคดีสะเทือนขวัญต่าง ๆ เกิดจากปัญหาสุขภาพจิต อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและสร้างตราบาปต่อผู้ที่ กำลังบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิตอยู่ในสังคม</p>	
<p>โรคเบาหวาน สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นเบาหวานประมาณ 5 ล้าน คนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนถึงร้อยละ 21.96 และยังคงควบคุมระดับ น้ำตาลได้เพียงประมาณร้อยละ 40 มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นที่สามารถควบคุมได้ทั้งระดับน้ำตาล ไขมัน และความดัน โลหิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นต้องอาศัยมิติเชิงสังคมและวัฒนธรรมตามแบบแผนการดูแลโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย ระบบสุขภาพและชุมชน ซึ่งแนวทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สามารถเริ่มต้นด้วยการใช้รูปแบบของการสร้างชมรม เครือข่าย หรือกลุ่มคนในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสพการณ์อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้มีความตั้งใจ สามารถปรับตัวและมีศักยภาพในการดูแลตนเองและจัดการกับสุขภาพตนเอง</p>	
<p>ประชุมพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ chiangmainews -เสนอข่าว พญ.พรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “EHA Forum 2019 : Green for All” โดยสนับสนุนให้อปท.นำหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้เป็นระบบ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งในปี 2562 มีอปท.เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1,015 แห่ง ผ่านการประเมินคุณภาพระดับเกียรติบัตรรับรอง 467 แห่ง ระดับพื้นฐาน 490 แห่ง</p>	-
<p>วันจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์มติชน -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ วันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น “วันจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” สำหรับประเทศไทย กรม.มีมติให้เดือนพ.ย.ของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มีการรณรงค์ให้ร่วมกันป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว รวมไปถึงความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งในปีนี้ ก.การพัฒนาสังคมฯ ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ Safety Home... Safety Society : บ้านปลอดภัย...สังคมไร้ความรุนแรง” มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข โดยศูนย์พึ่งได้ในรพ.สังกัดกรมฯ นำแนวคิดนี้มาใช้ในการทำงานช่วยเหลือ ป้องกัน การกระทำรุนแรงในครอบครัวได้</p>	-
<p>ความร่วมมือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี ม.สุโขทัย ธรรมาธิราช ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ 28 พ.ย. 2562 ถึง 28 พ.ย. 2567 โดยกรมฯ จะสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พิเศษ จัดทำเอกสารการสอน หรือเป็นวิทยากรในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากรในการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ส่วนม.สุโขทัยธรรมาธิราช จะพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการบริการและการพัฒนาองค์กร ความร่วมมือทางวิชาการการประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรของกรมฯ และเป็นพี่พี่ศึกษาด้านการวิจัย</p>	-
<p>เลือกกันหนาวมือสอง สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ -เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า การทำความสะอาดเลือกกันหนาวมือสองไม่ถูกวิธีอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น โรคกลากเกลื้อนจากเชื้อรา หรือทำให้เป็นผื่นแพ้และติดเชื้อ ทั้งนี้ การเลือกวิธีทำความสะอาดต้องคำนึงถึงประเภทของเลือกกันหนาวมือสองด้วย เนื่องจากเสื้อผ้าบางประเภทไม่เหมาะกับการต้ม ส่วนผู้ที่มีอาการคันผิวหนังหลังใช้เลือกกันหนาวมือสองควรรีบไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง</p>	-
<p>อุบัติเหตุบนลานจอดรถ อย. สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, ช่อง 3, ช่องone, Linetoday, nationweekend, nationtv., newtv., TNN, สำนักข่าวไทย, จส.100 -เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งถอยหลังพุ่งชนขอบกันอาคารจอดรถชั้น 4 อย. ท้ายรถคาครีงกับพื้นอาคาร น.ส.นันทิพร อภินันท์สถิต ผู้ขับระบุว่าขณะถอยเข้าช่องจอด เผลอไปเหยียบคันเร่ง จึงชนกำแพงกัน</p>	-
<p>กิลิตเตอร์เพิ่มประกายในอุจจาระ สื่อที่นำเสนอ : linetoday, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์, Mthai, สปริงนิวส์, คมชัดลึกออนไลน์ -เสนอข่าว ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เจ้าของเพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อมูลว่า ในต่างประเทศมีการกินแคปซูลกิลิตเตอร์เพื่อให้ปนกับอุจจาระและเป็นประกาย โดยเป็นกากเพชรสำหรับตกแต่งอาหารซึ่งเป็น food grade แต่หากเป็นกิลิตเตอร์ที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัสขนาดเล็ก ซึ่งกินได้แต่มีพิษปนเปื้อนโลหะหรือสารเคมี ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ในอนาคต และหากหลุดเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ อาจจะทำให้ปอดระคายเคือง ไอ หรือหายใจติดขัดได้</p>	-